

Số: 04 /BC-UBND

Thủy Nguyên, ngày 15 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc với Đại biểu HĐND phường chuẩn bị kỳ họp thứ 02- HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-HĐND ngày 14/7/2025 của Hội đồng nhân dân phường về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 của Hội đồng nhân dân Phường Thủy Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

A. TỔNG SỐ KIẾN NGHỊ:

Tổng số kiến nghị của cử tri: 72 kiến nghị, trong đó:

- Lĩnh vực Nông nghiệp và môi trường: 43 kiến nghị
- Lĩnh vực Xây dựng - Công thương: 14 kiến nghị
- Lĩnh vực Văn hoá, Khoa học và Thông tin: 09 kiến nghị
- Lĩnh vực an ninh, quốc phòng: 6 kiến nghị

B. KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ

I. TỔ ĐẠI BIỂU HĐND SỐ 1 (xã Tân Dương cũ): 14 kiến nghị

1. Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

(1)- Hiện nay trên địa bàn xã có một số diện tích đất nằm xen kẹt với khu dân cư, xen kẹt giữa các nhà ở của dân, trở thành nơi tập kết rác thải và nơi vứt rác làm gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đề nghị UBND xã nghiên cứu và có ý kiến với cấp trên có biện pháp tránh tình trạng bỏ hoang, lãng phí

Trả lời : Trên cơ sở ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp cùng các ông, bà tổ trưởng tổ dân phố kiểm tra rà soát lại toàn bộ số diện tích đất nằm xen kẹt trong khu dân cư, tổng hợp báo cáo đề xuất cấp trên xem xét để có giải pháp hợp lý, đảm bảo quy định. UBND phường đã xây dựng thông báo thông tin rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của phường để người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác, tập kết rác thải trái quy định làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân

(2)- Khu vực Trường Mầm non Tân Dương; Chợ tạm hiện nay người dân vẫn còn đổ rác bừa bãi gây mất vệ sinh. Đề nghị UBND phường có biện pháp và xử lý ngăn chặn

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, Ủy ban nhân dân phường đã mời các ông, bà quản lý chợ tạm ở khu tái định cư Đồng Trinh triển khai thực hiện công tác thu

phí môi trường, hợp đồng với công ty môi trường Phú Hưng vận chuyển rác trong ngày. Riêng bãi rác gần trường Mầm Non do một số người dân chưa ý thức, vẫn chõ rác thải xây dựng và các đồ dùng sinh hoạt cũ không sử dụng đến như (*Giường, chiếu, tủ, bàn ghế....*) vứt ra các bãi đất trống. Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo công ty môi trường Phú Hưng tập trung giải quyết thu gom vận chuyển, xử lý ngay. Đồng thời thông tin rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương yêu cầu các hộ dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, phân loại rác, để rác đúng nơi quy định.

(3) - Hệ thống thoát nước thôn 6 kẹt giữa Đường Máng nước và đường Đổ Mười chưa được khơi thông, sau mỗi đợt mưa gây lụt làm mất vệ sinh. Đề nghị UBND phường quan tâm

Trả lời: Trên cơ sở ý kiến cử tri nêu, Ủy ban nhân dân phường đã làm việc với Ban quản lý của 2 Dự án trong quá trình thi công đều để hố ga và các họng cửa xả để đầu nối các hệ thống đường thoát nước nông thôn mới và đường Liên xã Tân Dương - Dương quan, đường Đổ Mười. Đồng thời đề nghị Dự án khơi thông dòng chảy, khắc phục tình trạng úng lụt cục bộ sau mỗi trận mưa.

(4) - Hiện nay tập đoàn Hoàng Huy đang thi công lượng xe chạy chở vật liệu nhiều gây bụi làm ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND phường quan tâm

Trả lời: Về vấn đề này UBND phường đã có ý kiến và gửi văn bản đến Ban lãnh đạo Dự án Hoàng Huy và yêu cầu Dự án phải thực hiện các biện pháp thi công an toàn đảm bảo quy định về môi trường, khắc phục ngay tình trạng nêu trên. Đồng thời UBND phường giao Ban công an phường phối hợp cùng tổ trưởng tổ dân phố liên quan giám sát kiểm tra việc thực hiện của Dự án. Đến nay tình trạng cử tri nêu cơ bản được khắc phục.

(5) - Đề nghị UBND phường quan tâm chỉ đạo chuyên môn sát sao trong công tác mô hình phân loại rác thải đầu nguồn theo đúng quy định.

Trả lời: Mô hình phân loại rác thải tại nguồn đã được triển khai rộng rãi trên địa bàn phường, UBND phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban đơn vị liên quan phối hợp tuyên truyền đến các hộ dân. Đồng thời thành lập các Tổ công tác và giao phối hợp với tổ dân phố đến gia đình và truyền thông lồng ghép tại các hội nghị của tổ dân phố đến nay ý thức của bộ phận lớn người dân đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên việc tuyên truyền phân loại rác thải cần triển khai thường xuyên liên tục, làm như một thói quen vì vậy mỗi người dân là tuyên truyền viên và cơ sở tổ dân phố cần tăng cường thực hiện mới đạt kết quả cao.

(6) - Đoạn từ Trung đoàn 238 đến chân cầu Bính và công nhân ở trọ khu tập thể 238 và một số nhà trọ khác ăn ở, sinh hoạt tình trạng vứt rác rất bừa bãi gây ô

nhiệm môi trường. Đề nghị chính quyền có biện pháp giám sát, xử phạt và tăng cường công tác kiểm tra

Trả lời: Xin tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND phường giao trách nhiệm cho Tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với công ty thu gom vận chuyển rác thải đi rà soát, thống kê toàn bộ số hộ gia đình đang sinh sống trong khu tập thể 238 và các nhà trọ xung quanh. Đồng thời làm việc trực tiếp với người quản lý và chủ nhà cho thuê trọ yêu cầu các hộ thuê trọ giữ vệ sinh chung và tham gia nộp phí vệ sinh môi trường để nâng cao ý thức của hộ dân. Đến nay đã hạn chế được tình trạng trên, đề nghị cử tri thường xuyên giám sát và tuyên truyền người dân chấp hành để giữ gìn vệ sinh môi trường được sạch sẽ.

(7) - Đầm Cống cao đã được UBND xã chỉ đạo vớt sạch hết bèo, đến nay tình trạng bèo lại phát triển nhiều. Đề nghị UBND phường cần có biện pháp để ngăn chặn bèo không xâm nhập vào đầm Cống cao để được bảo đảm vệ sinh môi trường

Trả lời: Nội dung cử tri kiến nghị, ngay từ đầu năm để phục vụ cho công tác lễ hội của Đình Tân Dương, UBND phường đã triển khai vớt bèotại khu vực Đầm Cống cao đến nay đã cơ bản được vớt sạch, đồng thời UBND phường đã cho làm lưới chắn để ngăn chặn không cho bèo ở các khu vực mương lân cận lan sang đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực này.

2. Lĩnh vực xây dựng - Công thương

(1) - Các tuyến đường nông thôn kiểu mẫu đã xong, hiện nay nhiều tuyến đường chưa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Đặc biệt có cột điện ngõ nhà anh Đức (thôn 3) cột điện cũ chưa được di chuyển. Đề nghị UBND xã chỉ đạo nhà thầu có hướng di chuyển và đặt cột mới cho phù hợp

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri nêu. Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công và đến nay toàn bộ hệ thống điện chiếu sáng đã được nhà thầu thi công lắp đặt xong. Cột điện ngõ nhà anh Đức (thôn 3) cũng đã được nhà thầu thi công di chuyển, đặt cột điện mới đảm bảo quy định.

(2) - Hiện nay hệ thống điện chiếu sáng tại các tuyến đường nông thôn mới kiểu mới chưa đưa vào sử dụng. Đề nghị UBND xã quan tâm

Trả lời: Hệ thống Điện chiếu sáng tại các tuyến đường nông thôn mới kiểu mới kiểu mẫu nhà thầu thi công lắp đặt xong. Hiện đang trong quá trình các cơ quan liên quan kiểm tra chất lượng và nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng. Mong cử tri chia sẻ khi hoàn thành công tác nghiệm thu sẽ đưa vào hoạt động để

nhân dân có điện chiếu sáng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân được đảm bảo.

3. Lĩnh vực Văn hoá, Khoa học và Thông tin

- Tình trạng nhà máy nước hiện nay không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân như chất lượng nước có giai đoạn chưa tốt, còn bẩn, lực chảy quá yếu. Đề nghị chính quyền quan tâm và có kiến nghị đến công ty cấp nước.

Trả lời: Do ảnh hưởng quá trình xây dựng các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, hệ thống đường ống nước nhiều tuyến bị đứt, gây cùng với việc Nhà máy nước nâng cấp, thay thế hệ thống đường ống cung cấp nước phục vụ nhân dân nên chất lượng nước có giai đoạn chưa đảm bảo.

Qua ý kiến cử tri nêu. Ủy ban nhân dân phường đã mời các ông đại diện Nhà máy nước Tân Dương (nay là Công ty cổ phần Dịch vụ cấp nước Bắc Sông Cấm) về làm việc và đề nghị Nhà máy nước khắc phục ngay việc xử lý chất lượng nước đảm bảo đạt các chỉ tiêu trong quy chuẩn chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt trước khi cung cấp cho nhân dân sử dụng, để đảm bảo sức khỏe cho nhân dân, người tiêu dùng. Đến nay, dịch vụ cung cấp nước cho nhân dân đã ổn định và chất lượng nước được đảm bảo.

4. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng

(1) - Hiện nay tuyến đường Tỉnh lộ 359 tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh bày bán xe máy, để ô tô làm ảnh hưởng đến người đi bộ. Đề nghị UBND xã chỉ đạo cho Ban công an cần tăng cường và có biện pháp xử lý.

Trả lời: Thực hiện các văn bản của cấp trên về việc ra quân an toàn giao thông, xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. UBND phường giao cho Công an phường là lực lượng nòng cốt phối hợp với Tổ công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thường xuyên, tập trung cao vào các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và của phường. Đồng thời giao cho Tổ trưởng tổ dân phố đến tận hộ gia đình sống ở mặt đường các trục giao thông chính ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên với chính quyền thì quyết tâm còn ý thức chấp hành của các hộ dân còn hạn chế. Xin tiếp thu ý kiến cử tri, thời gian tới địa phương sẽ phối kết hợp với các cơ quan chức năng đưa ra các giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng trên.

(2) - UBND xã đã ra mắt mô hình công trường an toàn giao thông nhưng đến nay hoạt động chưa hiệu quả. Đề nghị UBND xã quan tâm

Trả lời : Qua ý kiến cử tri nêu, để mô hình công trường an toàn giao thông hoạt động có hiệu quả, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này. Ủy

ban nhân dân phường đã chỉ đạo ban công an trong thời gian tới phải thường xuyên phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể của phường để điều tiết giao thông không để tình trạng ùn tắc kéo dài đặc biệt là vào giờ cao điểm (học sinh đến trường và tan học). Tập trung cao công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm đối với các hoạt động bán hàng rong và lấn chiếm vỉa hè khu vực cổng trường. Bên cạnh đó tuyên truyền nâng cao ý thức đối với các phụ huynh và học sinh trong việc tuân thủ luật giao thông và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường.

(3) - Trên tuyến đường Tỉnh lộ 359 có một số nắp hố ga đã mất và hỏng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đề nghị UBND xã có ý kiến với cấp có thẩm quyền tổ chức thay thế để đảm bảo an toàn cho các phương tiện và cho nhân dân khi tham gia giao thông.

Trả lời: Qua ý kiến của cử tri, UBND đã giao cho Công chức chuyên môn và Tổ dân phố kiểm tra lại, hiện tại có 1 số nắp hố ga bị hỏng, hố ga bị mất nắp. UBND phường đề xuất với cơ quan chức năng có hướng xử lý thay thế trong thời gian sớm nhất để đảm bảo an toàn cho các phương tiện và cho nhân dân khi tham gia giao thông.

II. TỔ ĐẠI BIỂU HĐND SỐ 2 (xã Dương Quan cũ): 27 kiến nghị

1. Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

(1) - Cử tri TDP Thầu Đậu: Mương trung thủy nông nước bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối, làm ảnh hưởng đến môi trường sống, kèm theo việc vứt rác thải bừa bãi. Đề nghị có biện pháp xử lý.

Trả lời: Xin tiếp thu ý kiến của cử tri, vào mùa hè khối lượng nước thải sinh hoạt từ các hộ dân rất lớn, UBND phường đã giao cho Giám đốc Hợp tác xã sản xuất KDDV NN làm việc với công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình Thủy Lợi để điều tiết nguồn nước tháo cống 2 lần/ tuần, đến nay đã khắc phục được tình trạng bốc mùi. Về việc vứt rác thải bừa bãi xuống mương trung thủy nông, UBND giao cho Tổ trưởng tổ dân phố kiểm tra thường xuyên nếu có tình trạng trên kịp thời báo về UBND phường sẽ có biện pháp xử lý nghiêm đồng thời giao cho Công chức Văn hoá thông tin viết bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để nâng cao ý thức

(2) - Cử tri TDP Đông Nam: Đề nghị UBND phường có ý kiến với điện lực gia cố thêm một số cột điện vào các ngõ nhỏ, ngõ sâu; khi điện lực sửa chữa sau cơn bão số 3 đã làm hỏng bóng đèn điện đường khu ngõ bà Khánh. Đề nghị trả lại cho cơ sở thôn bóng điện chiếu sáng phục vụ nhân dân (*Đã đề nghị nhưng Điện lực chưa phối hợp xử lý*).

Trả lời: Đối với ngành Điện lực là cơ quan kinh doanh độc lập, UBND phường đã liên hệ và trao đổi ý kiến của cử tri quan tâm kiến nghị đồng thời đã đề nghị Điện lực có phương án xử lý các cây cột điện lâu ngày đã bị nghiêng, gãy, đứng giữa đường làm ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Nội dung làm hỏng bóng đèn chiếu sáng của Tổ dân phố khi nhân viên Điện lực sửa chữa khắc phục điện chiếu sáng sau bão địa phương đã trao đổi nhiều lần và không phối hợp. UBND phường tiếp thu và sẽ báo cáo với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề này.

(3) - Cử tri TDP Đông Nhà Thờ: Thực hiện dự án tuyến đường C-D phải làm đồng bộ khẩn trương; thời gian để kéo dài gây khó khăn đối với việc đi lại của nhân dân, khi mùa mưa đến sẽ gây úng lụt ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở đó.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, do nguồn vốn đầu tư Nhà nước theo quy định và cần có lộ trình thực hiện nên bị gián đoạn một thời gian ngắn. Đến thời điểm này phía chủ đầu tư và nhà thầu đã phối hợp thi công và đã thông tuyến nối từ khu tái định cư C sang khu tái định cư D có đường giao thông theo quy chuẩn để phục vụ nhân dân đi lại được thuận lợi.

(4) - Cử tri TDP Tây Hữu Quan: Đề nghị UBND phường cho khơi thông dòng chảy khu đầm Lò Vôi để có dòng chảy đủ rộng, phục vụ việc tiêu thoát nước của khu dân không bị úng lụt.

Trả lời: Về nội dung kiến nghị trên của cử tri, UBND phường đã giao cho Giám đốc Hợp tác xã SXKD -DVNN phối hợp với Tổ dân phố khảo sát thực địa, tuyến mương thoát nước của Tổ dân phố trước đây rộng, sâu phục vụ thoát nước cho cả khu dân cư sinh sống quanh khu vực tuy nhiên một số hộ dân của khu dân cư sống liền kề với đầm đã tự ý lấn chiếm, san lấp đất phục vụ nhu cầu cá nhân làm cản trở dòng chảy của khu dân cư gây úng lụt cục bộ mùa mưa bão. UBND phường giao cho Tổ dân phố phối hợp với Công chức địa chính tiếp tục làm việc yêu cầu hộ dân trả lại hiện trạng đầm và khơi thông dòng chảy sẽ giúp tiêu thoát nước khu dân cư.

(5) - Cử tri TDP Thầu Đâu: Hiện tượng vứt rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường tại khu tái định cư vẫn tái diễn, đề nghị có biện pháp xử lý dứt điểm.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường đã chỉ đạo cấp ủy chi bộ chỉ đạo Tổ trưởng Tổ dân phố và các chi hội, chi đoàn tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân nâng cao ý thức. Hiện nay đề án thu gom vận chuyển và xử lý rác thải đang được UBND phường tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo đó đơn vị được trúng thầu thu gom vận chuyển rác thải đang thực hiện thu gom. Đề nghị Bí thư chi bộ Tổ trưởng tổ dân phố, Ban công tác

MTCS và nhân dân nâng cao ý thức chấp hành nghiêm về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.

(6) - Người nơi khác mang trâu đến địa bàn thôn giết thịt và bán thịt gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông và gây phản cảm. Đề nghị tăng cường công tác quản lý và xử lý dứt điểm, không để tái diễn.

Trả lời: Tình trạng mang trâu đến địa bàn Tổ dân phố giết thịt gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông và gây phản cảm. Tổ công tác của phường đã làm việc và yêu cầu hộ dân bố trí nơi giết mổ an toàn, giữ vệ sinh chung trong khu dân cư đến nay tình trạng trên đã xử lý dứt điểm và không còn tái diễn.

(7) - Cử tri TDP Tây Giữa: Khu vực cửa Đình, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hiện nay còn bề bộn, cần được thu gom cành cây, cỏ rác và dọn dẹp sạch sẽ. Hàng quán bên đường phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực.

(8) - Đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền phân loại rác thải theo quy định; công ty thu gom phải kịp thời, không được yêu cầu hộ gia đình phải đưa ra ngoài đường, phải có người kiểm tra cụ thể.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND phường đã giao cho Trường Tiểu học Dương Quan phối hợp với Đoàn thanh niên CSHCM phường ra quân hàng tuần để dọn cỏ, quét rác tại các di tích lịch sử văn hoá trên địa bàn. Đồng thời thông báo và triển khai ký cam kết với các hộ gia đình bán hàng quán thường xuyên dọn vệ sinh quanh khu vực sinh sống và bán hàng đảm bảo môi trường sạch đẹp. Trong thời gian tới UBND phường chỉ đạo đơn vị thường xuyên đi tu chăm sóc dọn dẹp đảm bảo cảnh quan khu vực cửa Đình.

(9) - Cử tri TDP Chân Lầm: Các nhà trọ trong thôn vệ sinh bừa bãi và hay gây ồn ào làm ảnh hưởng đến người dân sống bên cạnh. Đề nghị có biện pháp nhắc nhở, xử lý đối với các nhà trọ ở thôn Chân Lầm.

Trả lời: Về vấn đề cử tri kiến nghị, UBND phường đã giao cho Công an phường phối hợp với Tổ dân phố và Tổ công tác thường xuyên đến kiểm tra tình trạng cư trú và nhắc nhở yêu cầu chủ nhà cho thuê trọ ký cam kết giữ vệ sinh môi trường cả tiếng ồn và rác thải. Đến nay các khu nhà trọ đã chấp hành và thực hiện theo quy định của địa phương và nơi cư trú.

(10) - Cử tri TDP Đông Nhà Thờ: Đề nghị UBND chỉ đạo ban quản lý chợ Cống Làng phải thu gom rác triệt để của các hộ kinh doanh ở chợ, đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị.

Trả lời: UBND phường đã chỉ đạo cho Tổ dân phố thường xuyên tuyên truyền và yêu cầu thực hiện việc thu gom rác tại khu vực bày bán hàng theo quy định giữ vệ sinh môi trường và đến nay hộ dân đã chấp hành thực hiện.

2. Lĩnh vực xây dựng – công thương

(1) - Cử tri TDP Thâu Đâu: Việc triển khai xây dựng các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tiến độ chậm, không dứt điểm gây bụi bặm ô nhiễm môi trường ảnh hưởng việc đi lại của người dân.

+ Không công khai thiết kế để cơ sở thôn và người dân giám sát, công chức địa chính không giám sát việc thi công. Đường làm cong eo, không hết đất công cũng như nhân dân đã hiến đất, làm không đúng như dự kiến ban đầu. Đề nghị UBND xã xem xét và yêu cầu nhà thầu thi công đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và dứt điểm.

Trả lời: Hiện nay trên địa bàn phường đang triển khai xây dựng các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu. Do quá trình vận động hiến đất mở rộng đường hộ dân chưa đồng thuận và không đồng ý hiến đất nên nhà thầu triển khai thi công bị gián đoạn làm ảnh hưởng đến hộ dân đi lại và bụi bặm. Tuyến đường mà cử tri kiến nghị đã thi công hoàn thành từ tháng 4/2025 và phục vụ cho nhân dân đi lại được thông suốt.

+ Ý kiến của cử tri kiến nghị về việc công khai thiết kế. Ban quản lý dự án là chủ đầu tư đã gửi và niêm yết công khai thiết kế tại trụ sở UBND phường. Trong quá trình thi công theo quy định của Luật đã hợp đồng với nhà thầu có đủ năng lực để giám sát thi công. Do trong quá trình vận động hộ dân không đồng ý hiến đất, mặt khác đường chỉ thi công theo thiết kế là 3,5m lòng đường vì vậy trong quá trình thi công địa phương đã thống nhất với nhà thầu có hướng khắc phục tuy nhiên không hẳn chính được tuyến đường thẳng như cử tri kiến nghị. Mong cử tri chia sẻ.

(2) - Cử tri TDP Bắc Vang - Đông Nam: Một số hộ dân nằm trong các tuyến đường xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ý kiến là giá hỗ trợ thấp không đủ để làm lại các công trình kiến trúc của gia đình; tiến độ thi công chậm, gián đoạn không liên tục, trong quá trình nhà thầu thi công xã cần có cán bộ chuyên môn giám sát việc thi công cho đảm bảo kỹ thuật và chất lượng.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, về hỗ trợ vật kiến trúc, công trình tài sản trên đất cho các hộ dân ở các tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu đã được tính toán và áp giá theo quy định của Nhà nước, UBND phường đã đến vận động và giải thích đối với các hộ dân kiến nghị giá thấp. Về tiến độ thi công chậm, gián đoạn do nguyên nhân khách quan và chủ quan: Thứ nhất do nhà thầu trong quá trình thi công máy móc bị hỏng, chưa bố trí, điều tiết được công nhân thi công đồng thời; Hai là do các hộ dân

tuyến đường Nông thôn mới kiểu mẫu bàn giao mặt bằng còn có các hộ dân chưa đồng thuận hiến đất bàn giao mặt bằng dẫn đến nhà thầu chưa có bằng thi công nên gây ra tình trạng thi công xôi đổ. Trong thời gian tới UBND phường tiếp tục chỉ đạo chi bộ tổ dân phố, Ban CTMT tổ dân phố tích cực vận động nhân dân đồng thuận hiến đất bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ quy định. Việc giám sát thi công xây dựng Dự án nông thôn mới đã được UBND phường đã giao cho chủ đầu tư (Ban quản lý Dự án khu vực Thủy Nguyên đơn vị tư vấn giám sát và Ban giám sát cộng đồng tổ dân phố thường xuyên bám sát hiện trường để giám sát chất lượng tiến độ thi công.

(3) - Cử tri TDP Tây Giữa: Nhà văn hóa thôn đề nghị sớm hoàn thiện để bàn giao; dự trữ vật liệu không đủ gây thiếu hụt, phải chờ và chất lượng kém, kích thước thiếu hụt so với thiết kế. Đề nghị UBND xã có ý kiến, đôn đốc Ban quản lý dự án và bên thi công sớm hoàn thành đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo thiết kế.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, ngay sau kỳ tiếp xúc cử tri có ý kiến UBND phường đã báo cáo về UBND thành phố chỉ đạo nhà thầu thi công, nhà thầu giám sát kiểm tra lại các hạng mục công trình theo thiết kế mà cử tri có ý kiến. Những nội dung nào mà sai lệch kỹ thuật đã chủ động có giải pháp khắc phục và đã tập trung thi công và bàn giao cho Tổ dân phố đưa vào hoạt động có hiệu quả giúp cho nhân dân Tổ dân phố có nơi sinh hoạt cộng đồng được khang trang, sạch đẹp, người dân phấn khởi.

(4) - Cử tri TDP Bãi Cát: Việc thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu chưa có hiệu quả. Đề nghị UBND xã quan tâm đầu tư khơi thông rãnh thoát nước của TDP Bãi Cát do bị ách tắc nên cứ mưa là bị úng lụt, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri. Về thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn phường tại Tổ dân phố Bãi Cát không đăng ký hạng mục, công trình thi công tuy nhiên việc ngập úng cục bộ do nhiều yếu tố gây ra: UBND phường đã khảo sát thực tế tại các rãnh thoát nước cũ của khu dân cư sử dụng tiêu thoát nước lâu ngày các loại phế liệu như cát, đá, lá cây rụng trên đường theo rãnh của các cống thoát nước làm nông đầy gây cản trở đóng chảy. Mặt khác mương tiêu thoát nước của Tổ dân phố bèo mọc nhiều, các chất thải sinh hoạt đổ ra mương gây sinh lầy nên thoát nước chậm. UBND phường đã giao cho Tổ trưởng tổ dân phố có phương án phối hợp cùng với các hộ dân khắc phục để việc tiêu thoát nước được khơi thông và đã khắc phục xong.

(5) - Cử tri TDP Bắc Vàng: Đề nghị UBND xã giải quyết phần đất thu hồi dự án Hoàng Huy phía sau Đình Tả Quan của một số hộ dân sao cho thỏa đáng (đất được



giao trồng cây nhưng không nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp).

+ Hiện nay một số khu vực trong thôn nằm trong vùng quy hoạch làm đường của Vsiip đã được hơn 10 năm chưa thực hiện. Đề nghị cấp trên xem xét để nhân dân trong khu vực đó còn thực hiện các quyền lợi hợp pháp của mình trên đất của ông, cha để lại: như xây dựng nhà ở, tách đất cho con cái,...

Trả lời: Về các nội dung cử tri đã ý kiến, với thẩm quyền UBND phường đã phối hợp với các phòng ban chức năng tổ chức hội nghị giải thích cho các hộ dân theo quy định. Đề nghị cấp trên xem xét để có giải pháp xử lý giúp cho người dân sớm ổn định cuộc sống.

(6) - Cử tri TDP Tây Giữa: Trường hợp của ông Nguyễn Văn Bâm địa phương hứa sẽ có hướng giải quyết, nhưng đến nay đất đã san lấp, chưa có phương án giải quyết cho gia đình.

Trả lời: Với ý kiến cá nhân của hộ dân đề nghị ông trực tiếp đến UBND phường gặp Công chức Địa chính- xây dựng phường trao đổi để chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo UBND giải thích liên quan đến quyền lợi của gia đình.

(7) - Cử tri TDP Tây Hữu Quan: Những hộ nằm trong dự án lâu năm có được xây nhà không? Phải thông báo để nhân dân được biết, để xây nhà ổn định cuộc sống.

Trả lời: Ý kiến trên của cử tri, UBND phường tiếp thu và giao cho Công chức Địa chính, Tổ trưởng tổ dân phố làm việc với các hộ dân để trao đổi và giải thích từng trường hợp cụ thể và nhân dân đã hiểu và chấp hành theo quy định của pháp luật

(8) - Cử tri TDP Đông Nhà Thờ: Có ý kiến xem xét cấp đất tái định cư cho hộ bà Đặng Thị Có để đảm bảo cuộc sống.

Trả lời: Bà Đặng Thị Có đã có đơn đề nghị liên quan đến quyền lợi của gia đình gửi đến UBND phường và các cơ quan liên quan và đã được giải thích theo quy định của pháp luật.

3. Lĩnh vực Văn hoá, Khoa học và Thông tin

(1) - Cử tri TDP Thầu Đâu - Bắc Vang: Đề nghị triển khai, lắp đặt thêm cụm loa phát thanh tại khu tái định cư thôn Thầu Đâu và khu vực xóm Vang, thôn Bắc Vang để người dân thu nhận thông tin của địa phương.

Trả lời: Đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, UBND phường bổ sung thêm 9 cụm loa thông minh tích hợp với hệ thống loa sẵn có của địa phương, hiện nay hệ thống loa hoạt động hiệu quả giúp cho nhân dân kịp thời nắm bắt được các thông tin.

(2) - Cử tri TDP Tây Giữa: UBND khi thực hiện giải quyết đơn kiến nghị của công dân, phải phân công và có kiểm tra cụ thể, tránh đùn đẩy, buông bỏ, coi thường người dân. *(trường hợp của ông Duyệt, địa chính đến kiểm tra làm việc nhưng không lập biên bản. Khi gửi đơn không giải quyết kịp thời, khi chủ tịch ký giấy mời họp thì thành phần cán bộ ủy ban như tư pháp và địa chính không có mặt chủ trì, để nhân dân chờ và không có bất cứ hồi âm gì?)*

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND phường đã xây dựng quy chế làm việc và xây dựng lịch phân công nhiệm vụ cho cán bộ lãnh đạo phường và công chức chuyên môn trực tiếp dân hàng ngày và thứ 5 hàng tuần. Về nội dung ý kiến trên của cử tri, UBND phường đã giao cho Công chức Địa chính phối hợp với Tổ trưởng tổ dân phố để kiểm tra thực tế và có hướng xử lý, giải quyết đảm bảo cho hộ dân.

(3) - Cử tri TDP Bắc Vang: Đề việc thu các nghĩa vụ trong thôn đảm bảo chỉ tiêu giao; đề nghị UBND xã phối hợp cùng thôn để thực hiện cũng như xử lý các trường hợp hộ dân chây lười không thực hiện đóng góp các khoản quỹ, thuế trên địa bàn thôn, gây ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu các khoản nghĩa vụ trong năm.

Trả lời: UBND phường chia sẻ với ý kiến trên của cử tri, hiện tại mọi việc thu các nghĩa vụ của người dân đều phụ thuộc rất nhiều đến công tác tuyên truyền vận động theo quy định. UBND phường sẽ báo cáo khó khăn, vướng mắc ở cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ để các cấp, các ngành có hướng giải quyết kịp thời.

(4) - Cử tri TDP Tây Giữa: Đề nghị Đảng ủy, UBND xã tăng cường đôn đốc, giám sát việc thực hiện chính sách đối với Ban LĐT BXH và Hội Cựu chiến binh, các đoàn thể chính trị khác của địa phương. Quan tâm hơn tới những đối tượng là cựu chiến binh có công trong kháng chiến giải phóng dân tộc *(cụ thể là khảo sát, lập danh sách, tri ân những cựu chiến binh đã trực tiếp tham gia chiến đấu, giải phóng thành phố Đà Nẵng 29/3/1975 và giải phóng Sài Gòn ngày 30/4/1975. Căn cứ thông báo của Sở LĐT BXH thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng).*

Trả lời: Ngay sau khi ý kiến của cử tri được gửi đến UBND phường để có hướng chỉ đạo giải quyết, Lãnh đạo UBND phường đã mở hội nghị mời các ông, bà trưởng đoàn thể chính trị và Công chức Văn hoá - XH tập trung nghiên cứu các văn bản và hướng dẫn công dân đảm bảo chế độ, quyền lợi cho người dân đặc biệt những người đã có công trong các cuộc kháng chiến

4. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng

(1) - Cử tri TDP Thầu Đâu: Sau cơn bão số 3 hệ thống cây xanh gãy đổ nhiều ảnh hưởng việc đi lại của người dân và ảnh hưởng đến môi trường. Đến nay đã 3 tháng mà vẫn không khắc phục, đề nghị có biện pháp xử lý sớm và dứt điểm.

Trả lời: Sau cơn bão số 3 Lãnh đạo Đảng uỷ- HĐND-UBND-UBMTTQVN phường đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia dọn vệ sinh trên địa bàn phường và có chính sách hỗ trợ, giúp các hộ gia đình khó khăn, trường hợp yếu thế trên địa bàn sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên các cây xanh to bị gãy đổ UBND phường đã thuê Công ty môi trường họ có công cụ chuyên dụng để xử lý và giải quyết xong

(2) - Cử tri TDP Bắc Vang: Hiện nay việc lấn chiếm lòng lề đường xã ra quân làm rất hiệu quả, nhưng trong thôn vẫn còn các xe cơ giới của một số hộ kinh doanh vật liệu xây dựng để ở hành lang đường gây ách tắc giao thông.

Trả lời: UBND phường đã xây dựng kế hoạch và ra quân an toàn giao thông thường xuyên trên các trục đường giao thông. Các hộ có xe cơ giới, UBND phường đã thành lập Tổ công tác giao cho công an phường là lực lượng nòng cốt đến trực tiếp hộ gia đình vận động để hộ dân chấp hành và chuyển đổi ngành nghề tuy nhiên mới chỉ giải quyết được số ít xe cơ giới. Thời gian tiếp theo UBND phường sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

(3) - Cử tri TDP Tây Giữa: Hệ thống Camera đã được lắp đặt, nhưng khi có sự cố thì công an không truy xuất. Đề nghị công an tăng cường giám sát, phát huy hiệu quả camera an ninh.

Trả lời: Về ý kiến trên của cử tri UBND phường xin tiếp thu chỉ đạo Công an phối kết hợp và xử lý, giải quyết các tình huống với người dân theo quy định.

III. TỔ ĐẠI BIỂU HDND SỐ 3 (xã Hoa Động cũ): 16 kiến nghị

1. Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

(1) - Cử tri TDP Đông Hoa: Đề nghị địa phương chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra lại và khơi thông lối thoát nước khu vực ngõ bà Tộ phía tây Đông Hoa để đảm bảo tiêu thoát nước khu dân cư trong mùa mưa.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND phường đã chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp cho khơi thông dòng chảy phục vụ tiêu thoát nước.

(2) - Đường thoát nước của thôn khu trước của ủy ban còn một số hố ga chưa được đậy nắp có nguy cơ mất an toàn đề nghị địa phương quan tâm .

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường chỉ đạo cho đậy nắp hố ga việc đi lại của nhân dân qua tuyến đường này cơ bản ổn định

(3) - Cử tri TDP Đồng Quán: Tuyến máng dẫn nước từ trạm bơm Lãng tròn đến khu cánh đồng Đầm ngòi thôn Đồng Quán nhiều đoạn đã xuống cấp ảnh hưởng đến việc cấp nước sản xuất nông nghiệp đề nghị địa phương chỉ đạo HTX tu bổ, sửa chữa để đảm bảo sản xuất nông nghiệp cho nhân dân .

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường đã chỉ đạo HTX dịch vụ nông nghiệp cho cải tạo phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân.

(4) - Hệ thống cống thoát nước tại khu dân cư thôn Mỹ Cự, Đồng Quán. Bái Trong vừa qua do làm đường đơn vị thi công đã đóng cọc tre đề nghị UBND và Hợp tác xã chỉ đạo khơi thông để đảm bảo tiêu thoát nước trong mùa mưa bão.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường đã cho khơi thông và nhổ cọc tre đảm bảo việc thoát nước cho nhân dân.

(5)- Cử tri TDP Chùa: Tuyên mương miếu đồng hiện nay bèo đã dày đặc đề nghị địa phương quan tâm chỉ đạo cho nạo vét để lấy lối thoát nước chống úng lụt và hạn hán khu dân cư.

Trả lời: Các ý kiến của cử tri UBND phường đã chỉ đạo và cho giải quyết kịp thời.

(6) - Cử tri TDP Đầu Cầu (Hoa Động): Tuyến đường từ nhà bà Hiền đến nhà ông Phát đã được đổ bê tông nhưng mặt đường còn hẹp không đảm bảo cho việc tham gia giao thông cho nhân dân đề nghị UBND quan tâm và có hướng cải tạo, nâng cấp.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường phối hợp với đơn vị chức năng khảo sát việc mở rộng tuyến đường này, nhưng do tuyến đường trên nằm trong quy hoạch của dự án Hoàng Huy nên không mở rộng.

(7) - Cử tri TDP Chùa: - Hiện nay đường NTM đã xong nhưng cụm dân cư phía Tây TDP không có lối thoát nước gây ngập úng trong mùa mưa bão. Đề nghị địa phương quan tâm.

Trả lời: UBND phường đã phối hợp với Dự án NTM để đấu nối hệ thống thoát nước từ khu dân cư thoát ra tuyến mương Phương Lãng (Trước cửa Đình Phương Lãng)

(8) - Cử tri TDP Bái Trong: Việc lắp hệ thống nước thải khu đầu giá tái định cư thôn Bái trong xả thải ra cánh đồng ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của nhân dân đề nghị địa phương chỉ đạo nhà thầu có biện pháp xử lý. Đoạn đường từ ngõ Bà Xinh đến ngõ ông Điền hiện nay lối thoát nước rất kém mỗi lần mưa nước không thoát được gây ngập úng ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt của cụm dân cư TDP Bái Trong đề nghị địa phương quan tâm và có hướng cải tạo .

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường đã phối hợp với Dự án NTM để đấu nối hệ thống thoát nước thải ra trục đường 203 để đảm bảo hệ thống thoát nước cho nhân dân. Đoạn đường từ ngõ Bà Xinh đến ngõ ông Điền địa phương đã chỉ đạo Tổ dân phố khơi thông không gây ngập úng và tiện cho việc đi lại sinh hoạt của cụm dân cư.

(9) - Cử tri TDP Đồng Quán, Bái Trong: Tuyến đường Từ nhà Bà Nga TDP Đồng Quán dẫn nhà văn hóa TDP Bái Trong, tuyến đầu lối từ khu đầu giá nhà ở dân cư qua cổng chùa xe công trình chạy làm ảnh hưởng và xuống cấp. Đề nghị địa phương có kế hoạch tu sửa lại các tuyến đường nêu trên để đảm bảo việc đi lại cho nhân dân.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường đã báo cáo với UBND thành phố Thủy Nguyên và cho cải tạo lại tuyến đường trên để đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện.

(10) - Đoạn đường từ Bru điện đi vào xe trọng tải lớn đi nhiều bị xuống cấp, xe chạy bụi bay vào nhà dân ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân đề nghị UBND có biện pháp xử lý

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường đã báo cáo UBND thành phố Thủy Nguyên. UBND thành phố Thủy Nguyên đã chỉ đạo phòng kinh tế hạ tầng cấm biển hạn chế trọng tải lưu thông qua khu vực tuyến đường này. UBND phường Hoa Động đã chỉ đạo lực lượng công an kiểm soát trọng tải xe để tránh gây ảnh hưởng tới nhân dân.

(11) - Cử tri TDP Giữa: Nhân dân đã hiến đất làm đường NTM nhưng khi đề nghị điều chỉnh lại diện tích cán bộ địa chính hướng dẫn phải đo lại diện tích mất kinh phí ảnh hưởng đến kinh tế cho nhân dân. Đề nghị địa phương quan tâm.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND phường đã chỉ đạo công chức Địa chính, xây dựng, nông nghiệp, môi trường rà soát các hộ hiến đất để đính chính lại diện tích của nhân dân theo đúng quy định.

(12) - Cử tri TDP Công Đất: Gia đình có thửa ruộng khu vực đường rau má năm 2003 cán bộ địa chính thu sổ hiện nay đã san lấp một phần diện tích nhưng đến nay vẫn chưa được trả lại sổ đỏ cho gia đình. Đề nghị địa phương quan tâm

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri UBND phường chỉ đạo Công chức Địa chính, xây dựng, nông nghiệp, môi trường kiểm tra rà soát và đã đính chính và trả lại giấy chứng nhận cho gia đình theo đúng quy định.

(13) - Hệ thống thoát nước tuyến mương con cá phục vụ việc tiêu thoát nước cho 3 TDP làng Phương Lãng nhưng hiện nay rất nhỏ không đảm bảo việc tiêu thoát nước trong mùa mưa đề nghị địa phương có kế hoạch tu sửa để đảm bảo việc tiêu thoát nước cho nhân dân.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường đã phối hợp với Dự án NTM mở rộng lối thoát nước qua đường ra mương Phương Lãng để đảm bảo việc tiêu thoát nước cho nhân dân.

2. Lĩnh vực xây dựng – công thương

- Đường Nông thôn mới đã xong mặt đường cao không có lồi xuống đồng ảnh hưởng và khó khăn cho tổ cơ giới đề nghị địa phương chỉ đạo cán bộ chuyên môn và nhà thầu trả lại hiện trạng ban đầu để đảm bảo việc cày bừa phục vụ sản xuất cho nhân dân.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường chỉ đạo Hợp tác dịch vụ nông nghiệp phối hợp với tổ cơ giới để san lồi xuống đảm bảo cho máy móc phục vụ nhân dân.

3. Lĩnh vực Văn hoá, Khoa học và Thông tin

- Cử tri TDP Chùa, Đồng Quán: Hệ thống loa truyền thanh còn chưa đảm bảo lên việc thông tin truyền tải đến người dân chưa được thường xuyên gây khó khăn trong công tác vận động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đề nghị địa phương chỉ đạo cán bộ chuyên môn có biện pháp sửa chữa, khắc phục đảm bảo việc thông tin đến người dân

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường đã chỉ đạo Công chức Văn hóa-xã hội cho rà soát kiểm tra hiện nay hệ thống

4. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng

- Cử tri TDP Lâu Làng, Mỹ Cự: Hiện nay các khu nhà trọ trên địa bàn thường xuyên có các đối tượng người lạ đến trọ và đi lại quá giờ quy định có tiềm ẩn mất an ninh trật tự. Đề nghị địa phương chỉ đạo công an tăng cường công tác kiểm tra.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường chỉ đạo công an phường cho rà soát và nhắc nhở các chủ nhà trọ thực hiện nghiêm ý giờ đi lại theo quy định.

IV. TỔ ĐẠI BIỂU HĐND SỐ 4 (xã Thủy Sơn cũ): 6 kiến nghị

1. Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

(1) - Cử tri TDP 7: Đề nghị Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng xây dựng hệ thống thoát nước của Bệnh viện nên khảo sát và có sự kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước của khu dân cư, tránh việc úng lụt cục bộ tại khu dân cư.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường đã chỉ đạo Công chức Địa chính-xây dựng-nông nghiệp-môi trường khảo sát cụ thể và phối hợp với nhà thầu để kết nối đồng bộ hệ thống thoát nước khu dân cư đảm bảo tiêu thoát nước cho nhân dân.

(2) - Cử tri TDP 1:Việc giết mổ lợn của hộ ông bà Tuyết Ước gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến việc sinh hoạt của các hộ dân xung quanh; Đề nghị chính quyền có kế hoạch kiểm tra việc giết mổ hộ gia đình ông bà Tuyết Ước để đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường đã chỉ đạo Công chức Địa chính-xây dựng-nông nghiệp-môi trường xuống cơ sở kiểm tra yêu cầu gia đình bà Tuyết thực hiện theo đúng quy định về công tác vệ sinh trường.

2. Lĩnh vực xây dựng – công thương

- Cử tri TDP 3 : Các tuyến đường; tuyến mương nông thôn mới kiểu mẫu đã hoàn thành và rất đẹp; Đề nghị chính quyền có kế hoạch giám sát, nghiệm thu, kiểm tra, lại các hệ thống mương thoát nước; đề nghị nhà thầu chỉnh trang lại các vạch sơn kẻ phân làn, sơn vạch giảm tốc, kiểm tra, nạo vét các hố ga thoát nước, trải bêtông, áp trức 2 bên lề đường trước khi bàn giao các công trình cho địa phương sử dụng lâu dài; Cử tri kiến nghị chính quyền và các khu dân cư tuyên truyền nhân dân, các tổ chức, và cá nhân nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ các công trình nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương và các khu dân cư trên địa bàn phường.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường đã chỉ đạo Công chức Địa chính-xây dựng-nông nghiệp-môi trường phối hợp với Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thủy Sơn cho đi tu các tuyến mương đảm bảo thoát nước các tuyến mương. UBND phường trao đổi với Ban quản lý Dự án các công trình nông thôn mới cho chỉnh trang các vạch sơn phân làn, giảm tốc và kiểm tra các nắp hố ga cho lắp đặt đặt lại đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân đảm bảo an toàn giao thông.

3. Lĩnh vực Văn hoá, Khoa học và Thông tin

(1) - Đa số cử tri : Đề nghị Ủy ban nhân dân lắp đặt bổ sung một số cụm loa, tăng cường thời lượng tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các thông báo của địa phương đảm bảo thông tin tuyên truyền kịp thời (*chưa giải quyết*)

(2) - Cử tri TDP 5, 6, 7 : Đề nghị công chức VHXXH tham mưu cho UBND phường sắp xếp lại tổ chức làng văn hóa và công tác quản lý di tích của làng Dục Liễu.

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường chỉ đạo kiện toàn lại tổ chức làng văn hóa để đảm bảo cho công tác quản lý di tích được

4. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng

- Đa số cử tri: Đề nghị Công an phường tăng cường công tác tuần tra chốt điểm, xử lý, giải quyết các vụ việc; giữ vững an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Hiện nay xảy ra tình trạng trộm cắp vặt tại một số Tổ dân phố (*đã giải quyết*).

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường chỉ đạo công an phường tăng cường công tác tuần tra chốt điểm giải quyết các vụ việc trên địa bàn các tổ dân phố đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư.

V. TỔ ĐẠI BIỂU HĐND SỐ 6 (Thị trấn Núi Đèo cũ): 7 ý kiến

1. Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

(1) - TDP Đà Nẵng: Đề nghị Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch xử lý úng lụt do tắc dòng chảy hệ thống thoát nước ở cụm dân cư số 01 (*chưa giải quyết*)

(2) - Đại đa số cử tri : Đề nghị Ủy ban nhân dân có kế hoạch vệ sinh và dọn cỏ khu nghĩa trang Đường Ngang (mộ dài); tăng cường công tác tuyên truyền, vận động những hộ dân chưa tham gia phân loại rác thải tại đầu nguồn, việc thu gom phải đảm bảo theo đúng thời gian. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý được đảm bảo theo qui định. (*đã giải quyết*).

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường chỉ đạo đã triển khai đến các tổ dân phố ký cam kết phân loại rác thải tại nguồn. Tuyên truyền tổ phố phát động tổng vệ sinh môi trường vào các đợt trên địa bàn phường.

(3) - Đại đa số cử tri :Đề nghị Ủy ban nhân dân tăng cường công tác quản lý đất đai. Tình trạng lấn chiếm sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn, cần có biện pháp xử lý kịp thời và dứt điểm đối với các trường hợp lấn chiếm. (*đã giải quyết nhưng chưa dứt điểm*)

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường phân công cán bộ công, các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố. Trưởng ban CTMT khu dân cư tuyên truyền và phát hiện kịp thời báo cáo các trường hợp phát sinh vi phạm và xử được xử lý kịp thời.

(4) - Đề nghị Ủy ban nhân dân quan tâm, hướng dẫn nhân dân hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho nhân dân. (*Đại đa số cử tri*)(*chưa giải quyết*)

Trả lời: Tiếp thu ý kiến cử tri UBND phường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp tục rà soát, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đảm bảo cấp giấy chứng nhận lần đầu cho nhân dân theo quy định.

2. Lĩnh vực xây dựng – công thương

- Đại đa số cử tri: Đề nghị Ủy ban nhân dân phường xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn giao thông, đường trục TDP, xử lý dứt điểm một số hộ kinh doanh lấn chiếm lề đường gây ảnh hưởng đến đi lại của nhân dân. Tình trạng xe chở nguyên vật liệu có trọng tải lớn vào các trục đường liên TDP, làm hư hỏng, nhanh xuống cấp các tuyến đường Đầu tư công; tuyến đường Nông thôn mới kiểu mẫu. Cần xây dựng qui chế, quản lý lắp đặt các biển báo về tải trọng, cần quan tâm đến một số tuyến đường, nút giao có nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn

Trả lời: UBND phường xây dựng kế hoạch thường xuyên ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên tất cả trục đường xử lý các trường hợp lấn chiếm lề đường

3. Lĩnh vực Văn hoá, Khoa học và Thông tin

- Đa số cử tri : Đề nghị Ủy ban nhân dân phường lắp đặt bổ sung một số cụm loa, tăng cường thời lượng tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các thông báo của địa phương đảm bảo thông tin tuyên truyền kịp thời (*chưa giải quyết*)

Trả lời: Do sắp xếp đơn vị hành chính nên địa bàn rộng việc cải tạo nâng cấp hệ thống truyền thanh thông đến nay chưa thực hiện được. Có kế hoạch đưa vào xây dựng hệ thống truyền thanh thông minh trên địa bàn phường

VI. TỔ ĐẠI BIỂU HĐND SỐ 6 (xã Thủy Đường cũ): 10 kiến nghị

1. Lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

(1) - Cử tri các TDP: Mánh, Đồng Mát, Đồng Am: đề nghị Ủy ban nhân dân chỉ đạo đến sản xuất nông nghiệp; công tác khơi thông hệ thống mương, nguồn nước tưới tiêu ô nhiễm không đảm bảo; công tác dịch vụ nông nghiệp chưa được chú trọng; diện tích hoang hóa, bỏ ruộng tại một số xứ đồng còn nhiều; có kế hoạch chuyển đổi cây trồng phù hợp với các xứ đồng.

Trả lời : Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND phường sẽ có chỉ đạo đến các Hợp tác xã KDDV nông nghiệp thường xuyên nạo vét, vớt bèo, khơi thông dòng chảy. Tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn nước và chú trọng công tác đầu tư, đảm bảo nguồn điện ổn định. Thủy đường k nằm trong vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng do phần lớn diện tích đất nn đã nằm trong quy hoạch của các dự án.

(2) - Cử tri TDP Đồng Mát, Đồng Am :Đề nghị Ủy ban nhân dân chỉ đạo hai HTX kinh doanh DVNN làm tốt công tác dịch vụ điện, đảm bảo ổn định nguồn điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu phục vụ cho các xứ đồng.

Trả lời : Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND xã Thủy Đường cũ đã chỉ đạo HTX kinh doanh DVNN Thủy Tú xây mới trạm biến áp Thôn Trại 560 KVA cung cấp cho Thôn Trại và Thôn Đồng Mát đảm bảo công suất và điện áp vào tháng 7 năm 2024.

Hiện tại mỗi TDP một trạm biến áp nên đảm bảo cung cấp điện cho 2 TDP Trại và Đồng Mát.

(3) - Cử tri TDP Đồng Am:Chỉ đạo HTX kinh doanh DVNN Thường Sơn xây dựng kế hoạch nạo vét tuyến mương Đồng Am đi Đầm Dài.

Trả lời : Tiếp thu ý kiến cử tri, UBND phường Thủy Đường đã chỉ đạo HTX KDDV nông nghiệp Thường Sơn. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được do khó khăn về nguồn kinh phí. UBND phường Thủy Nguyên sẽ chỉ đạo HTX Thường Sơn xây dựng kế hoạch tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy.

(4) - Cử tri các TDP: Mánh, Xanh Soi, Đồng Mát, Đồng Am, Đông, Tây): Đề nghị Ủy ban nhân dân xử lý dứt điểm một số hộ gia đình tự ý lấn chiếm lòng mương ở một số tổ dân phố và khu Hào Sở (tổ dân phố Xanh Soi) làm ách tắc dòng chảy gây úng lụt cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân

(5) - Đại đa số cử tri :Đề nghị Ủy ban nhân dân có kế hoạch vệ sinh và dọn cỏ khu nghĩa trang Đường Ngang (mộ dài); tăng cường công tác tuyên truyền, vận động những hộ dân chưa tham gia phân loại rác thải tại đầu nguồn, việc thu gom phải đảm bảo theo đúng thời gian. Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý được đảm bảo theo qui định.

Trả lời : UBND phường đã giao tổ quản trang thường xuyên dọn vệ sinh và cắt cỏ, phun thuốc cỏ. Nguồn kinh phí trích từ nguồn thu dịch vụ nghĩa trang. Tiếp tục chỉ đạo tổ quản trang dọn cỏ 2 lần/năm. Công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Thủy Đường ổn định, không để rác thải sinh hoạt tồn đọng trong khu dân cư. Thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân mua thùng rác 2 ngăn thực hiện việc phân loại rác đầu nguồn tuy nhiên kết quả chưa đạt được theo mong muốn.

(6) - Đại đa số cử tri :Đề nghị Ủy ban nhân dân tăng cường công tác quản lý đất đai. Tình trạng lấn chiếm sử dụng đất sai mục đích trên địa bàn, cần có biện pháp xử lý kịp thời và dứt điểm đối với các trường hợp lấn chiếm.

Trả lời : Tiếp thu ý kiến cử tri , UBND phường sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phối hợp với tổ trưởng và bí thư chi bộ kiểm tra và xử lý kịp thời, không để phát sinh vi phạm mới. Đồng thời gắn trách nhiệm với cơ sở tổ dân phố kịp thời phát hiện và thông tin đến UBND để ngăn chặn việc phát sinh vi phạm.

(7) - Đại đa số cử tri : Đề nghị Ủy ban nhân dân quan tâm, hướng dẫn nhân dân hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho nhân dân.

Trả lời : UBND phường vẫn đang quan tâm hướng dẫn nhân dân để hoàn thiện. Nhưng do những vướng mắc liên quan đến hợp gia đình, tranh chấp, diện tích tăng nhiều so với hồ sơ địa chính, mua bán chưa làm thủ tục chuyển quyền...

2. Lĩnh vực xây dựng – công thương

- Cử tri Xanh Soi, Bắc 1, Trại, Đồng Am:Đề nghị Ủy ban nhân dân có kế hoạch xây dựng các nhà văn hóa những TDP chưa có nhà văn hóa



Trả lời : Chưa thực hiện được do chưa có chủ trương của cấp có thẩm quyền, chưa có nguồn kinh phí. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, Chủ tịch UBND xã đã trả lời.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy phường;
- TT HĐND phường,
- Lãnh đạo UBND phường;
- Thường trực UBMTTQVN phường;
- Các Ban, Tổ đại biểu HĐND phường;
- Các đại biểu HĐND phường;
- CVP, Phó CVP HĐND&UBND phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Biên